
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕61 
วันท่ี  23  เมษายน  ๒๕61   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
6.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
10.นายสุจินต สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง
12.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
13.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
16.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
17.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3  อ. บานคาย 
19.นายนิรันดร  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
20.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.บานฉาง 
21.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.บานฉาง 
22.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ.ปลวกแดง  
23.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร  
24.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา  
25.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ)  
2.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา
   
 
 
 
       ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒)  
4.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
6.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
      รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ระยอง 
7.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
8.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
9.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
10.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
11.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง  
12.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
13.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  
14.นางสาวดาลัด แสงทอง   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
15.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ  
16.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
17.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  
18.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยองบานคาย (วัดหวายกรอง) 

19.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม  
20.นายพงศา  ชพานนท  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
21.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน  
22.จาเอกมนตชัย จันทรไข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
23.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
24.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ  
25.นางสุนทรี  ครุฑสมพลี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน รักษาการในตําแหนง  
      หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุฯ  
26.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
 

27.นางณิชาพร... 
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27.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ  
28.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝาย การทองเท่ียวฯ 
29.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน  
30.นางวริยา  เวทวงศ   หัวหนาฝายการเงิน รักษาการในตําแหนง  
      หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได  
31. นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
32.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต  
33.นายกฤษฎา  บุญญนรังษี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
34.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  
35.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  
36.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
37.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  
38.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
39.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร  
40.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
41.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
42.นางสาวศศินา จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
43.นางสาวจินตนา สนอง    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
44.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  
45.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
46.นางสาวสรัญญา สอนทองคํา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติงาน  
47.นางสาววลัยพรรณ พรวงศเลิศ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
48.นางสุวรรณา  เจริญชะนะ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
49.นางสาวนฤมล ชัยเขต   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
50.นางสาวประไพพรรณ เจริญสุข   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร  
51.นางพชรชล  บํารุงวงษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
52.นางสาวกนกวรรณ สกุลรักษา  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
53.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
54.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒  และขอ ๒๕       
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อ  และอยูในหองประชุม          

จํานวน .......25....... คน ครบองคประชุม  
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561  

ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบ
กับนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด เพ่ือประโยชนแหงองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนด   
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561    
มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2561 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561  ในวันท่ี 23 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)   
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2561 ลงชื่อ นายเศรษฐา 
ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปด              
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง  ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึก         

เปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอ ง  เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น          
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป    
๒๕61 ในวันนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิด     
ความรวมมือรวมใจของทุกฝา ย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน      
แกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป ๒๕61      

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ วันนี้มีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ  อนุมัติใหนิคมสรางตนเองจังหวัดระยองยืมใชอาคารศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง   

ในพ้ืนท่ีท่ีทําการนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง หมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง เพ่ือเปนสํานักงานและอาคารพักสําหรับผูรับบริการของ ศูนยคุมครอง       
คนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง  เปนระยะเวลา 365 วัน นับแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561    
ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖1  
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ         
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 2 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ 33 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2554 จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

ขอ 1  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ 
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ 2  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

ขอ 3  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 
มีจํานวน 21 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 20 คน  
ไมมาประชุม จํานวน 6 คน ลาประชุม จํานวน 1 คน มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 9 วาระ  
โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
- นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ 

เอกสารเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และภาพตัวอยางเครื่อง
ลงคะแนนไดใหทางกองกิจการสภาฯ ดําเนินการแจกเอกสารเพ่ือมาใหท่ีประชุมไดศึกษา 

 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียด และเรื่องสุดทาย การฉายวิดีโอท่ีคณะผูบริหารสํารวจเสนทางน้ําบริเวณ      
แมน้ําประแสร วิถีชุมชนริมน้ํา 4 ทองท่ี ใหท่ีประชุมไดรับชม 

   โดยเลิกประชุมเวลา 15.40 น.  

 ขอ 4  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖1 ซ่ึงไดแจกให ทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม  
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......22.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖1      
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖1      
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕๖1 

    รับรอง           จํานวน ........ 20.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ..... .....-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .... ......2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 จํานวน 2 คน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเรียนเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ สืบเนื่องจากท่ี นายเสรี สุวรรณวิจิตร ไดขอลาออก
ประธานสภาฯ จากตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560   

และ นางสาวอุมา วิภูษณะ ไดขอลาออกจากตําแหนง คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ    
ตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2561  จึงทําใหตําแหนงวางลง 2 ตําแหนง จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการแตงตั้ง โดยเลือกทีละหนึ่งคน 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
เลขานุการสภาฯ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

ขอ 103... 
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   ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา    

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
      ฯลฯ  

   ขอ 106 กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ีเม่ือ 
   (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน  

ฯลฯ 
   (3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูนั้นสิ้นสุดลง 
      ฯลฯ 
   ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
ไมนอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

   การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต ท่ีประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และ
ใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

   ขอ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหนําขอความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   กรณีท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหสภาทองถ่ินใด            

มีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคนใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน 
แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินในลําดับถัดไปทีละคนจนกวาจะครบตามจํานวนท่ีพึงมี 

   ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน   
การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ิน     
แตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้นโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เม่ือตรวจนับแลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะ ผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกตั้งใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก      
ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

      ฯลฯ  
   ขอ 14 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ

สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ รางขอบัญญัติ แทนตําแหนงท่ีวางลงคนท่ีหนึ่ง 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวยอยางนอย 2 คน        
ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ขอเสนอ ส.อบจ. เสนาะ ยมหา 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา   

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

มติท่ีประชุม       มีมติเลือก ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปนการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ รางขอบัญญัติ แทนตําแหนงท่ีวางลงคนท่ีสอง 

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อตอท่ีประชุม และผูรับรองดวย อยางนอย 2 คน       
ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ  ขอเสนอ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา   

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ไดรับเลือกเปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

มติท่ีประชุม       มีมติเลือก ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  เปนกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1  
นายก อบจ.  แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตอง ขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 ดังนี้  

 

 

 
โอนลด... 
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 โอนลด 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวางแผนวิชาการและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 5  
จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย      

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ     
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕59  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕59 

อนุมัติ           จํานวน .......21........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ......... -..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน ......... 2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1  
นายก อบจ.  แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตอง ขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 ดังนี้  

แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางศูนยสงเสริมอาชีพ       

เพ่ือเพ่ิมพูนมูลคาผลผลิตยางพารา หมูท่ี 9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตสายซอยสมปรารถนา หมูท่ี 1 เทศบาลตําบลมาบขา มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ     
หมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2560 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวน จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐   โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติ           จํานวน .......21........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ......... -..........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน ......... 2.........คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕60 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป 
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ         
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
 ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการท่ี 24  
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางอาคารฝกงานภายในพ้ืนท่ี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   
(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
 
 

คาท่ีดินและ... 
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ 

คอนกรีตสายซอยสมปรารถนา หมูท่ี 1  เทศบาลตําบลมาบขา มีความคาบเก่ียวตอเนื่อง   
กับหมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
-  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางพัฒนาศูนยบริการ 

 การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง ระยะท่ี 2 (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2)     
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
 พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   
 ไดพิจารณาอนุมัติ  

 สําหรับญัตติดังกลาวนี้ กระผมขออนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการโอนลด    
 ในรายการท่ี 24  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเนินหลุมถาน หมูท่ี 2    
ตําบลเนินพระ  ท่ีเราไดตั้งงบประมาณไว 10,890,000.-บาท หลังจากท่ีฝายชางไดดําเนินการ
เขาไปสํารวจแลวพบวาโครงการนี้มีปญหาเรื่องแนวเขตกับเอกชน เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเราจะจัดทํา   
มีเขตเอกชนอยูกลางถนน ซ่ึงเราไมสามารถท่ีจะดําเนินการโครงการได เราจึงจะโอนลดท้ังโครงการ  
สวนโครงการกอสรางอาคารฝกงาน ภายในพ้ืนท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง เราก็ไดโอนลด เปนจํานวนเงิน 2,000,000.-บาท รวมท้ัง 3 โครงการ  เราไดนํามา
ตั้งจายท่ีโครงการกอสรางพัฒนาศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัด
ระยอง รวมจํานวนงบประมาณตั้งจาย 23,606,000.-บาท  เพ่ือดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟาถนนและบริเวณโดยรอบ, ขยายทอหลักระบบประปา, ตอเติมอาคาร, กอสรางลานจอดรถ
และงานกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพรอมวางทอระบายน้ํา กระผมจึงเรียนมาเพ่ือให 
ท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม   
 วาครบจํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน 

 
 

 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม      อนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อนุมัติ           จํานวน ........21.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง  
งดออกเสียง    จํานวน ..........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง  
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิก สภาฯ 
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมา ณ 

  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายหินดาษ ซอย 2 หมูท่ี 10 ตําบลชากบก อําเภอบานคาย มีความคาบเก่ียวตอเนื่อง      
กับหมูท่ี 5 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายชากทองหลาง - ชากน้ําลึก หมูท่ี 9 ตําบลชากบก มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 3    
 ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง   

 
จึงขอเสนอ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

กระผมขออนุญาตอภิปรายญัตตินี้เพ่ิมเติม ในสวนของโครงการเดิม
เทศบาลชากบกไดรับโควตาของบประมาณจากสวนกลางมาได จึงขอยกเลิก
โครงการนี้เพ่ือมาโอนเพ่ิมในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
ชากทองหลาง – ชากน้ําลึก จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     
อนุมัติ           จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง  
งดออกเสียง    จํานวน ..........3........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561               
   เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  
 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ   

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี 2  
นายก อบจ.   แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
 
 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมา ณ 
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
-   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย        รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (สํานักปลัดฯ)  

ขอ 1.4 คาจางเหมาบุคคลทําหนาท่ีจัดเก็บคาบริการประจําทาเทียบเรือ      
เกาะเสม็ด จํานวน 3 คน และจัดคิวเรือประจําทาเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 2 คน         

ขอ 1.7 คาจางเหมาดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาสวนหยอมบริเวณ 
 ดานหนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบดําเนินงาน 
   หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

- ประเภท คาใชสอย   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  
(กองแผนและงบประมาณ) 

   แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบ  
 บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบ  

 บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 
 

งานระดับ... 
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งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาใชจายในการจัดหาและพัฒนาระบบ  

 บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย   คาจางเหมากอสรางถนน  
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 

1. คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ทรงสูงแบบมีพนักพิง มีลอเลื่อน 
2. คาจัดซ้ือโตะทํางาน  
3. คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  

- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 
1. โครงการเปลี่ยนระบบเครือขายไรสายขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2. โครงการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรขององคการ  

บริหารสวนจังหวัดระยอง 
3. โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
4. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  

1. คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

2. คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

  แผนงานการศึกษา 
   งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
 
 

- ประเภทคาครุภัณฑ... 
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- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 13 รายการ  
1. คาจัดซ้ือลําโพงแบบติดผนัง 
2. คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง ขนาด 1200 Watt 
3. คาจัดซ้ือเครื่องตั้งเวลาเปดสัญญาณเสียง 
4. คาจัดซ้ือเครื่องบันทึกและเลนสัญญาณเสียง 
5. คาจัดซ้ือลําโพงแบบติดผนัง ชนิดกลางแจง ขนาด 30 Watt 
6. คาจัดซ้ือลําโพงแบบติดผนัง ชนิดกลางแจง ขนาด 60 Watt 
7. คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง 
8. คาจัดซ้ือไมโครโฟนไรสาย 
9. คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง ภาคแรก 8 ชองทาง 
10. คาจัดซ้ือเครื่องผสมสัญญาณเสียง 
11. คาจัดซ้ือตูแรคอุปกรณ 
12. คาจัดซ้ือลําโพงแบบติดผนัง 
13. คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง ขนาด 600 Watt 

- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  โครงการผลิตระบบประปาภายใน  
 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย  
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจาย 

 ในการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย  

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ   
 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายในการจัดหา และพัฒนาระบบบริหาร  
 จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 

งานระดับมัธยมศึกษา 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย  

  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ  
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายในการจัดหา และพัฒนาระบบบริหาร      
 
 

จัดการศึกษา... 
 



- 18 - 
 
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0  

   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  
 ( CCTV) พรอมระบบเครือขายและระบบการจัดการของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน 6 โครงการ  

1. โครงการซอมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย.0220 สายตอนแยกทางหลวง 
    หมายเลข 3 (ทางเกวียน) – เนินอูทอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก       
          คอนกรีตสายวังไทร 3 วังตุม - ถนนบานบึงแกลง หมูท่ี 9 ตําบลแกลงบน อําเภอแกลง      
          มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 6 ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

  3. โครงการกอสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต                   
 สายไรออย - น้ําโจน หมูท่ี 4 ตําบลกองดิน มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับเทศบาลตําบลกองดิน              
 อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

  4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายทุม - คลองน้ําแดง  
 หมูท่ี 7 ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 4  ตําบลหนองไร    
 อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากกอไผ - แถวริม หมูท่ี 8  
 ตําบลชากบก มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 3 ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย   
 จังหวัดระยอง 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาในโปง  หมูท่ี 2  
 ตําบลชากบก มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 9 ตําบลบางบุตร อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  
  แผนงานการเกษตร 
  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการแกมลิงตามแนวพระราชดําริในพระบาท 
 สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 
 
 

- คาออกแบบ... 
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- คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  

 เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสราง โครงการศึกษาออกแบบการกอสรางปรับปรุงทาเรือเพ ตําบลเพ   
 อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตติ         
ประธานสภาฯ           

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิก สภาฯ 
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สําหรับระเบียบวาระท่ี 8 นี้ เปนญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากเราไดทําการสํารวจโครงการในญัตตินี้    
จะมีเรื่องเก่ียวกับการใหเชาทาเทียบเรือเกาะเสม็ด และมีงบประมาณเหลือจากคาเชาเสมียน   
คา รปภ. ซ่ึงเราไมตองเสียคาใชจายในสวนนี้แลว เพราะเราไดใหเอกชนเชาไป ซ่ึงคนเชาจะตอง
ไปดําเนินการเอง เพราะฉะนั้นเงินในสวนจํานวนนี้ก็จะถูกดําเนินการเกลี่ยลงมาประกอบกับ        
นโยบายของรัฐบาลท่ีอยากใหใชยางพาราในการทําถนน จึงไดเปลี่ยนจากถนนคอนกรีต          
มาเปนถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  และนี้เปน
แนวทางตามนโยบายท่ีรัฐบาลตองการใหทองถ่ินชวยทําถนนท่ีมีสวนผสมของ ยางพาราเพ่ือทําให
ยางพารามีราคาท่ีดีข้ึน ฐานะท่ีเราเปนทองถ่ินก็ตองมีการปรับตัว เดิมเคยวางไวเปนถนน
คอนกรีตก็ปรับปรุงเปลี่ยนใหมาเปนยางพารา และไดมีหนังสือสั่ง การมาชัดเจนวาให
สนับสนุนไดเริ่มทําเริ่มใชยางพารา และเรื่องของประปาภายในโรงเรียนท่ีเพ่ิมเขามา เปนเงิน 
10,000,000.-บาท ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนมาเรื่องของครุภัณฑ อุปกรณการเรียน
การสอน บุคลากรทางการศึกษาก็ตองเพ่ิมข้ึนมาดวย เราตองเรียนวาในขณะนี้โรงเรียนตากสิน  
ในระดับอนุบาลและระดับมัธยมมีจํานวนนักเรียนคอนขางมากเราจึงตองมีการวางแผนเพ่ิมตึก   
เพ่ิมอาคารเรียน เพ่ือรองรับนักเรียนในอนาคต  สวนดานงานไฟฟา การเดินไฟ ซ่ึงเราทําเองไมได 
ก็จะมีคาใชจายท่ีสูงข้ึนมาหนอย งานดานน้ําประปา เราสามารถจะดําเนินการไดโดยการทํา
น้ําประปาเอง แยกเปนน้ําประปาใชท่ัวไป  น้ําประปาใชดื่ม  โดยผานเครื่องกรอง และเด็กๆ     
ก็สามารถใชกินใชดื่มได และองคการบริหารสวนจังหวัด คือสวนท่ีเพ่ิมไดงายท่ีสุด  กรณีถาเปน
โรงเรียนในสังกัดอ่ืนก็จะมีข้ันตอนคอนขางเยอะ และงบประมาณท่ีจํากัด ในสวนทองถ่ินเราได
เขาสภาฯ เปลี่ยนแปลงโครงการ เพ่ิมความจําเปนตามจํานวนเด็กนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ถาทานได
อานรายละเอียดก็จะทราบวา นี้คือเปาหมายท่ีเราดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการตั้งจายเปน
รายการใหมตามนโยบายตามความจําเปนท่ีเราตองดําเนินการในปจจุบันนี้  กระผมจึงเรียนมา
เพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ  

 
 

 
ส.อบจ.กนกวรรณ... 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ  

ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1  อําเภอแกลง  ดิฉันมีรูปภาพประกอบการอภิปรายเพ่ิมเติม 
ในโครงการซอมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย.0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3    
(ทางเกวียน) – เนินอูทอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีทานผูบริหารไดเสนอเขามาเปนเงิน 
830,000.-บาท ดิฉันอยากใหดูจากภาพประกอบ เดิมถนนเสนนี้มีอยูแค 2 เลน แตปจจุบัน 
อบจ.รย. ไดดําเนินการปรับปรุงเปน 4 เลน ทําใหมีการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน แตท้ังนี้จะมีจุด  
ท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนแหลงชุมชน แหลงโรงเรียน หรือแหลงทางเขาวัด แตเดิมจะมีทางมาลาย 
ไฟสัญญาณจราจร ยกตัวอยางภายแรกจะยังไมมีกรวยมาตั้งอยู ทางชุมชน และทางโรงเรียน
ไดแกปญหาในสวนนี้ โดยการนํากรวยยางไปตั้งไว ซ่ึงตรงนี้ดิฉันขอเรียนใหท่ีประชุมสภาฯ 
ทราบวา ณ จุดตรงนี้มีความเสี่ยงและมีความจําเปนตอการคมนาคมท่ีเด็ก และชุมชนจะ    
ขามผานมา ไมวาจะเปนโรงเรียนหรือวัด จึงอยากใหมีการสนับสนุน และถาทุกคนเคยมีโอกาส
มาเสนนี้เขาสูวัดบานนา หรือหลวงพอบุญ ถนนเสนนี้จะเชื่อมตอจากเทศบาลตําบลเมืองแกลง
สูตําบลชําฆอ ดิฉันจึงเรียนมาเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา และไดใหความเห็นชอบ
ตอโครงการนี้ดวย ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
     ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง    จํานวน ..........3........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 9 กระผมขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 1  
ประธานสภาฯ ทานอดุลย นิยมสมาน ข้ึนทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม เพ่ือดําเนินการประชุมสภาฯ          

แทนกระผมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 9     เรื่อง ญัตติขออนุมัติ แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

 
 
 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย  นิยมสมาน    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครอง  
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ    
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายอดุลย  นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี 2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตอง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้  
 แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ  
  1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมาบยาพร18 (ชวงท่ี 2)  

หมูท่ี 2 ตําบลมาบยางพร มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 4 ตําบลปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 

  2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากทองหลาง - ชากน้ําลึก  
หมูท่ี 9 ตําบลชากบก มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 3  ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย 
จังหวัดระยอง 
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจา ย
ประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 25 61 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ   

กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ  
 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากทองหลาง – ชากน้ําลึก แตเดิมถนนเสนนี้เราได
ตั้งงบประมาณไวท่ี 1,000,000.-บาท  และเราก็ไดโอนเพ่ิมมาจากถนนสายหินดาษ 
ซอย 2 หมูท่ี 10 ตําบลชากบก ในสวนนี้เราไดโอนมาในระเบียบวาระท่ี 7    

 

ปจจุบัน...  



- 22 - 
 
ปจจุบันในโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากทองหลาง – ชากน้ําลึก  
มีงบประมาณอยูท่ี 2,500,000.-บาท เดิมถนนมีความยาวท่ี 235 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี   
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,410 ตารางเมตร พอเราไดดําเนินการโอนงบประมาณมาเปน
เงิน 2,500,000.-บาท เราก็จะไดถนนท่ีมีความยาว 573 เมตร และมีพ้ืนท่ีผิวจราจร  
ไมนอยกวา 3,438 ตารางเมตร กระผมจึงเรียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาตอ        
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขอบคุณครับ  

นายอดุลย  นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธาน  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน      
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖1 

อนุมัติ           จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง  

งดออกเสียง    จํานวน ..........3........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 10     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา   
 แอสฟลทติกคอนกรีต อบจ.รย.0117 สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลง 
 กะเฉดควบคุม – หาดใหญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

(นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย  นิยมสมาน   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา 

ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ซ่ึงเก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้      
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
 

(2) ไดสงเงิน... 
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(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แตละประเภทตามระเบียบแลว 
(3) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง 

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้น เปนอันพับไป  

ท้ังนี้ ไดมีเอกสารแนบของกองแผนฯ เปนเอกสารดวนท่ีสุดจากกระทรวงมหาดไทย 
ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดรับคะ 

นายอดุลย  นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
นายก อบจ. คนท่ี 2 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี     เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
 ระยอง ขออนุญาตทานประธานสภาฯ เนื่องจากมีหนังสือดวนท่ีสุดตามท่ีทานเลขานุการสภาฯ 
 ไดแจงเม่ือสักครู เปนหนังสือเก่ียวกับแนวทางการใชจายเงินสะสม และไดแจกเอกสารใหกับ  
 ทานสมาชิกสภาฯ เรียบรอยแลวครับ กระผม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต อบจ.รย.0117 สายตอนตอทาง  
 เทศบาลตําบลแกลงกะเฉดควบคุม – หาดใหญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาด       
เงินสะสม   เพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา แอสฟลทติกคอนกรีต  
อบจ.รย.0117 สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉดควบคุม-หาดใหญ อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง   ซ่ึงมีสภาพถนนชํารุดเสียหาย เปนหลุม เปนบอ กอใหเกิด   
ความเดือดรอนในการสัญจรไปมาของประชาชน ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน มีหนังสือสั่งการขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีสวนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในการชวยเหลือเกษตรกร     
จึงจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงถนนสายดังกลาว 
เปนเงิน 10,000,000.-บาท ซ่ึงจากการตรวจสอบองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองมียอดเงินสะสมท่ีสามารถนําใชได ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เปนเงิน 
12,865,376.79 บาท                                          

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงถนนดังกลาวนี้มาเพ่ือให  
 สภา องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณาอนุมัติ 

 กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ แกไขรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม  
เนื่องจากจํานวนเงินท่ีลงเอาไวคือ 10,748,000.-บาท แกไขเปน 10,000,000.-บาท   
จากงบประมาณเดิมท่ีตั้งไวจะไดความยาวอยูท่ี 1,663 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรพารา   
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 13,304 ตารางเมตร แตพอเราไดปรับงบประมาณมาอยูท่ี 
10,000,000.-บาท เราก็จะไดถนนท่ีมีความยาวสั้นลง ความยาวท่ี 1,547 เมตร  

 

และมีพ้ืนท่ี... 
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และมีพ้ืนท่ีผิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 12,376 ตารางเมตร กระผม   
จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายอดุลย  นิยมสมาน ขอเชิญทานนายก อบจ.ระยอง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (1) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิก สภาฯ 
นายก อบจ.  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 กระผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเงินสะสม ซ่ึงหลาย ๆ ทาน อาจจะยังไมเขาใจ  
 ในขณะนี้ นโยบายรัฐบาลบังคับใหใชเงินสะสม เชน การทําถนนท่ีตองมีสวนผสมของยางพารา  

อยางท่ีกระผมไดอธิบายไปแลวเบื้องตน และพยายามใหทองถ่ินอ่ืน ๆ ใชเงินสะสมตาม
นโยบายของรัฐบาล องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เราบริหารงบประมาณมีเงินสะสมท่ีจะ
ใชไดนอยมาก เพราะวาเม่ือเราไดรับงบประมาณมา เราก็ทําขอบัญญัติเพ่ิมเติมไป ตอนนี้เงิน
สะสมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีอยูท่ี 166,654,967.79.-บาท แตเราตอง
สํารองงบประมาณครั้งแรกท่ี 52,374,000.-บาท พอเรานําไปลบก็ยอด 
166,654,967.79.-บาท เราก็จะไดงบประมาณท่ีใชไดจริง 114,280,967.79.-บาท 
ตอมามีระเบียบเขามาวาใหเราสํารองเงินไวสําหรับจายเงินเดือนขาราชการ พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 6 เดือน เปนเงิน 114,000,000.-บาท ถาสํารองตามกติกาเดิม
งบประมาณเราไมสามารถใชได และก็ไดมีหนังสือสั่งการออกมาอีกวา ไมตองสํารอง 6 เดือน
ก็ได แลวแตดุลพินิจขององคการบริหารสวนจังหวัด กระผมขอเรียนวาในขณะนี้เรามีโครงการ
จายขาดเงินสะสมเขาท่ีสภาฯ แหงนี้นอยมาก แตโครงการญัตตินี้ เราใชจายกอนแรก 
10,000,000.-บาท ตามระเบียบหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติ 
ขอบคุณครับ 

นายอดุลย  นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (1) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
ประธาน  วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา 

แอสฟลทติกคอนกรีต อบจ.รย.0117 สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลง กะเฉดควบคุม  – 
หาดใหญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน     

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัตจิายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา 
แอสฟลทติกคอนกรีต อบจ.รย.0117 สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลง กะเฉดควบคุม – 
หาดใหญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม      อนุมัติ จายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  

อบจ.รย.0117 สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉดควบคุม – หาดใหญ  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   

อนุมัติ           จํานวน ........21.......คะแนนเสียง 
     ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง    จํานวน ..........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 กรณีคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ 2 ป  
 11.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

            จํานวน 3 คน  
   11.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร  
                    สวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน  
   11.3 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดระยอง  
            จํานวนไมเกิน 5 คน  
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2548 
   ขอ 8  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน จังหวัด

ประกอบดวย 
   (3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

คัดเลือก จํานวน 3 คน 
   ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประกอบดวย 
   (1) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก 

จํานวน 3 คน  
   กรรมการตามขอ 8 และขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
   แนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ มีดังนี้  
   (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
   (2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถ่ิน โดย

ดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ  โดยมีหนังสือเชิญประชุม พรอมแจง
วัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 

    
 

(3) การประชุม... 
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(3) การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
   (๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินตอท่ีประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย    

2 คน และผูซ่ึงไดรับการเสนอชื่อตองอยูในท่ีประชุมและตองไดรับความยินยอม 
   (5) ในการเสนอชื่อ หากมี การเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอชื่อนั้นไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ใหประธานใน 
ท่ีประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบใหไดไมเกิน
ตามจํานวนท่ีกําหนด  

(6) ใหประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุมและมิไดเปนผูไดรับ
การเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน กรณี สมาชิกสภาทองถ่ิน        
มีไมครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานเทศบาล หรือ 
พนักงานสวนตําบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แลวแตกรณีก็ได 

   (7) เม่ือตรวจนับคะแนนแลว ใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ึงไดรับการ
คัดเลือกจนครบจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคนทําให  
ไมสามารถคัดเลือกไดใหท่ีประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับการลงคะแนน
เทากัน ถาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลวปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลากตามท่ี
ประธานในท่ีประชุมกําหนด 

   (8) ใหประธานสภาทองถ่ิน มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถ่ินเพ่ือออก
คําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถ่ินจัดทําเปนคําสั่งขององคการปกครองสวนทองถ่ินและมี
หนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของและแจงเจาตัวทราบโดยเร็ว 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี       
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    
ระดับจังหวัด ประกอบดวย (8) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีคัดเลือกกันเอง     
ไมเกิน 5 คน 

   กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกใหดําเนินการ โดยนําวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ           
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดมีคําสั่ง อบจ.ระยอง ท่ี 1004 /255 9          
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมกา รพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คําสั่ง อบจ.ระยอง              
ท่ี 1006/2559  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมกา รติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม  255 9 และประกาศจังหวัดระยอง  

 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง  
 
 

ประกาศ... 
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ประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2559 นั้น  เนื่องจากคณะกรรมการ ชุดดังกลาว จะครบวาระ
ในวันท่ี 11 พฤษภาคม  2561 และวันท่ี 21 เมษายน 2561  เพ่ือถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไท ย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปก ครองสวนทองถ่ิน             
พ.ศ.2548  ขอ 8 (3) และ ขอ 28 (1)  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด               
ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 ซ่ึงกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ิน   
ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก รวมเปนคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
 3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง ไมเกิน 5 คน  

จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือเปนคณะกรรมการชุดตางๆดังกลาวขางตน 
ตอไป 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอ 11.1 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน 3 คน 
รองประธานสภาฯ(1) เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธาน    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน  ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ  ครับ 

ส.อบจ. รุงโรจน ศิลมัฐ กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ กระผมนายรุงโรจน ศิลมัฐ สมาชิกสภาองคการ  
บริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๕ อ.เมือง กระผมขอเสนอใหเลือกสมาชิกสภาฯเปน
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวนไมเกิน 3 คน 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) กระผม ไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เสนอมา เห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ  
ประธาน  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 ขอ 38 (๓),(6) และ
ขอ 39 จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบ ใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ      
ไดครั้งละ ไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือไม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน  3  คน             
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ         
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน             
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ         
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ เปนผูเสนอ 

เห็นชอบ        จํานวน .......20....คะแนนเสียง 
    ไม เห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จํานวน ........ 2.....คะแนนเสียง 

 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  จํานวนไมเกิน 3 คน   
รองประธานสภาฯ(1) เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
ประธาน    ขอเชิญ ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ  

ส.อบจ.รุงโรจน ศิลมัฐ กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.อุมา   วิภูษณะ 
  2. ส.อบจ.นพดล โสภณ  
  3. ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล  

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
ประธาน  1. ส.อบจ.อุมา   วิภูษณะ  ทานยินยอมหรือไม 

ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ ยินยอมคะ  

นายอดุลย นิยมสมาน 2. ส.อบจ.นพดล  โสภณ  ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.นพดล  โสภณ ยินยอมครับ  

นายอดุลย นิยมสมาน 3. ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล  ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล ยินยอมครับ  

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี  
รองประธานสภาฯ(1) ถือวา ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ เสนอ 
ประธาน 

มติท่ีประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
 เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดังนี้  
  1. ส.อบจ.อุมา  วิภูษณะ  เขตเลือกตั้งท่ี  4  อําเภอแกลง  
  2. ส.อบจ.นพดล  โสภณ  เขตเลือกตั้งท่ี 12 อําเภอเมือง  
  3. ส.อบจ.ศุภชัย  จิตรดล เขตเลือกตั้งท่ี 10 อําเภอเมือง 

นายอดุลย นิยมสมาน ตอไปเปนขอ 11.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 คน  
รองประธานสภาฯ(1)เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน ขอเชิญครับ  
  ขอเชิญ ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนัตกุล  

 

 

ส.อบจ.กิตติกร... 
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ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนัตกุล เรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯทุกทาน กระผมนายกิตติกร  มานะอนันตกุล 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อําเภอปลวกแดง กระผมขอเสนอให

เลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร  
สวนจังหวัดระยอง จํานวนไมเกิน 3 คน 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองตามระเบียบ   
รองประธานสภาฯ(1) กระผมไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล เสนอมาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ 
ประธาน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ.2555 ขอ 38 (๓),(6)และขอ 39 จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือไม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน           
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ตามท่ี ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน  3 คน           
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ตามท่ี ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ไดครั้งละไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการ   
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยองตามท่ี ส.อบจ. 
กิตติกร  มานะอนันตกุล เปนผูเสนอ 

เห็นชอบ        จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
    ไม เห็นชอบ     จํานวน ..........-..........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จํานวน ........2..........คะแนนเสียง 

นายอดุลย นิยมสมาน ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จํานวนไมเกิน 3 คน เปนคณะกรรมการ 
รองประธานสภาฯ(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตอท่ีประชุม และ        
ประธาน       ผูรับรองดวยอยางนอย 2 คน 
  ขอเชิญ ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนัตกุล  

ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนัตกุล กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยองดังนี้ 

  1. ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  
  2. ส.อบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ  
  3. ส.อบจ.วรเศรษฐ  วงษไพศาล  

 

 

 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
ประธาน  1. ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  ทานยินยอมหรือไม  

ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ ยินยอมครับ  

นายอดุลย นิยมสมาน 2. ส.อบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ  ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ ยินยอมครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน 3. ส.อบจ.วรเศรษฐ  วงษไพศาล  ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.วรเศรษฐ  วงษไพศาล ยินยอมครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวา  
รองประธานสภาฯ(1) ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนัตกุล เสนอ 
ประธาน 

มติท่ีประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 3 คน 
 เปนคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดังนี้ 
  1. ส.อบจ.รุงโรจน  ศิลมัฐ  เขตเลือกตั้งท่ี  5  อําเภอเมือง  
  2. ส.อบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ  เขตเลือกตั้งท่ี  3  อําเภอแกลง  
  3. ส.อบจ.วรเศรษฐ  วงษไพศาล  เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมือง  

นายอดุลย นิยมสมาน ตอไปเปนขอ 11.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด            
รองประธานสภาฯ(1)  เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง จํานวนไม เกิน 5 คนตามท่ี 
ประธาน เลขานุการสภาฯ ไดอานแนวทางและหลักเกณฑขางตน กําหนดใหสภาฯ เลือกสมาชิกสภาฯ 

เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง จํานวนไมเกิน 5 คน กระผม  
ขอถามท่ีประชุมแหงนี้วาจะเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการฯ จํานวนก่ีคน             
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  เรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานกระผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบานคาย ขอเสนอใหเลือกสมาชิกสภาฯ  
เปนคณะกรรมการฯ จํานวน 5 คนครับ 

 

 

 

นายอดุลย... 
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นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 
ประธาน  ถาไมมี เปนอันวาใหมีการเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินจังหวัดระยอง จํานวน 5 คน 
  ตอไปเปนการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 5 คน 
 เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง  
  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผูท่ีเห็นสมควรเปนคณะกรรมการฯ โดยเสนอทีละคน   

ขอเชิญครับ 
  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดระยอง กระผมขอเสนอใหพิจารณาในรวดเดียว จํานวนท้ัง 5 คนครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน กระผมไดพิจารณาเรื่องท่ีทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เสนอมาเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ  
รองประธานสภาฯ(1) เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง 5 คน เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ประธาน ทองถ่ินจังหวัดระยอง โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ  

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555                 
ขอ 38 (๓),(6) และขอ 39 จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะเห็นชอบใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  

 สมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง 5 คน เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดระยอง หรือไม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว  จํานวนท้ัง 5 คน      
เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดระยอง ตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา      
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง 5 คน     
เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดระยอง ตามท่ี ส.อบจเสนาะ  ยมหา    
เปนผูเสนอ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ในรวดเดียว จํานวนท้ัง 5 คน เปนคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา ทองถิ่นจังหวัดระยอง ตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เปนผูเสนอ 

เห็นชอบ        จํานวน ........20.......คะแนนเสียง 
    ไม เห็นชอบ     จํานวน ..........-..........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จํานวน .........2.........คะแนนเสียง 

นายอดุลย นิยมสมาน ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ(1)ทองถ่ินจังหวัดระยองตอท่ีประชุมและผูรับรองดวย อยางนอย 2 คน 
ประธาน  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา กระผมขอเสนอสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน      
จังหวัดระยอง จํานวน 5 คน ดังนี้ 

  1. ส.อบจ.นิรันดร  ปรัชญกุล  
  2. ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  3. ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล  
   
 

4. ส.อบจ.มนัส... 
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4. ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ 

  5. ส.อบจ.พายัพ  ผองใส  

นายอดุลย นิยมสมาน ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1) กระผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่ีไดรับการเสนอชื่อวาจะยินยอมหรือไม  
ประธาน  1. ส.อบจ.นิรันดร  ปรัชญกุล  ทานยินยอมหรือไม  

ส.อบจ.นิรันดร  ปรัชญกุล ยินยอมครับ  

นายอดุลย นิยมสมาน 2. ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ยินยอมคะ 

นายอดุลย นิยมสมาน 3. ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล ยินยอมครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน 4. ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์ ยินยอมครับ  

นายอดุลย นิยมสมาน 5. ส.อบจ.พายัพ  ผองใส ทานยินยอมหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธาน 

ส.อบจ.พายัพ  ผองใส ยินยอมครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีถือวา  
รองประธานสภาฯ(1) ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เสนอ 
ประธาน 

มติท่ีประชุม  มีมติเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน 5 คน ดังนี้  

  1. ส.อบจ.นิรันดร  ปรัชญกุล   เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอบานฉาง 
  2. ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง  
  3. ส.อบจ.กิตติกร  มานะอนันตกุล เขตเลือกตั้งท่ี 2  อําเภอปลวกแดง  
  4. ส.อบจ.มนัส  สมศักดิ์    อําเภอวังจันทร  
  5. ส.อบจ.พายัพ  ผองใส   อําเภอเขาชะเมา  
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 12... 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง  เพ่ือทราบ 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 (รอบท่ี 1) 

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
                            ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชขอความตอไปนี้แทน “(๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน       
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน    
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม   
ของทุกป” 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ(1) องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1   (รอบท่ี 1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1  
นายก อบจ.  แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปนเงิน เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.คนท่ี1 ผูทรงเกียรติ ทุกทานกระผมนายวราวุธ  ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ 2561 (รอบท่ี 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหรายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน อยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปนั้น  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงขอเสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําป
งบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองทราบ ดังตอไปนี้ครับ 

   1. ผลประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนสี่ปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 

    1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองสามารถดําเนินการได คิดเปนรอยละ 93 

    
1.2 ผลการติดตาม... 
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1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยองสามารถดําเนินการได คิดเปนรอยละ 90 

   2. ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง โดยใชระบบ E-plan  ในการประเมิน จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

   2.1  ผลประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองมาจัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561   
สามารถดําเนินการได คิดเปนรอยละ 35.56  

   2.2  ผลประเมินความสามารถในการเบิกจายงบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนดําเนินงาน  
สามารถดําเนินการได คิดเปนรอยละ 8.11     

   3.  ผลประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

   สําหรับในสวนนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร     
สวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยาง   
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด   

   สาเหตุหลักท่ีทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเบิกจายงบประมาณลาชา 
   1.  เนื่องจากเปนชวงตนป  เงินงบประมาณยังเขามาไมมาก ประกอบกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง เรงรัดการดําเนินโครงการท่ีกันเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2560 
ซ่ึงในขณะนี้ก็สามารถเรงรัดใหทําสัญญาไปได เปนจํานวนเงิน 318,453,345 บาทและ
สามารถเบิกจายงบประมาณท่ีกันเงินไว เปนเงินท้ังสิ้น  258,486,462 บาท   

   2.  เกิดจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการชาง ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินไดดําเนินการเปดสอบแลว แตมีผูสอบแขงขัน ไดไมเพียงพอกับจํานวนท่ีตองการ 

   จากสาเหตุขางตน ทําใหพบวาสาเหตุท่ีทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
เบิกจายงบประมาณลาชา บางสวนเกิดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได          
แตอยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนจังหวัดระยอ งก็พยายามบริหารงานแกไขปญหาภายใต
ขอบเขตท่ีจํากัด เชน การเปดรับสมัครพนักงานจางตามภารกิจในตําแหนงท่ีขาดแคลน และ
ในชวงตนปงบประมาณพยายามเรงรัดการเขียนแบบ เพ่ือรอเงินงบประมาณประจําปท่ีทางรัฐ
จัดสรรมาให เปนตน  ดังนั้ นเพ่ือใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางตามนโยบายของรัฐบาล      
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงมีนโยบายท่ีแนวแนท่ีจะพัฒนาให     
จังหวัดระยอง เปนเมืองแหงสังคมความสุขอยางยั่งยืนตลอดไป ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมีถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ   

ท่ีประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  ขอเชิญ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองครับ  
ประธาน 

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  กระผมมีเรื่องดวน  
นายก อบจ. ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติดวนตอท่ีประชุมสภาฯ ซ่ึง

เปนญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร จํานวน 2 ญัตติ ดังนี้ 
   1. เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการเก็บ

ขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

   2. เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบ งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบให
บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ 

   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีแจกเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา
เก่ียวกับญัตติท้ัง 2 นี้ ดวยครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนา  
รองประธานสภาฯ(1) เปนลายลักษณอักษร จํานวน 2 ญัตติ กระผมเห็นวาญัตติท่ีเสนอมานี้มีความจําเปนเรงดวน 
ประธานฯ และเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี    

ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ ประชาชน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมในคราวนี้  โดยอาศัยอํานาจตาม ขอ 38 วรรคหา (6) ขอเชิญเจาหนาท่ี      
แจกเอกสารเพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา 

13.1 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเช้ือของราชการสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีอยู    
นอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2552 
   มาตรา 46 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ี

ของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได       
เม่ือไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน         
ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 46ต แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดได 
เม่ือ 

    
(1) การนั้น... 
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(1) การนั้นจําเปนตองกระทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตาม
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดละเปนประโยชนแกประชาชนในองคการบริหารสวน
จังหวัด 

   (2) ไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ  
   (3) ไดรับความยินยอมจากสภาแหงราชการสวนทองถ่ินหรือสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ทานนายกฯ แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ท่ีเคารพกระผมนาย ปยะ ปตุเตชะ      
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยู
นอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับการ
จัดสรรงบประมาณโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   
ระดับจังหวัด ประจําป 2559 โครงการกอสรางระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ                     
วงเงิน 153,600,000 บาท เพ่ือแกไขปญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในกลุมจังหวัด            
ภาคตะวันออก ตามแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตามแผน
แมบทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงได
ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  ขณะนี้อยูระหวางทดสอบระบบ และสามารถเปดรับ
มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขไดในเดือนพฤษภาคม 2561  โดยระบบ
เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีศักยภาพสามารถ
เดินระบบไดตอเนื่อง 24 ชั่วโมง และสามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได 3.6 ตันตอวัน       
โดยจังหวัดระยอง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพียง 1.5 ตันตอวันเทานั้น ทําใหระบบเตาเผา
สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากจังหวัดใกลเคียงเขามากําจัดไดอยางคุมคาและ            
เต็มประสิทธิภาพของระบบเตาเผา  ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปดรับมูล
ฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามแผน
แมบทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม องคการบริหารสวนจังหวัดระยองจึงมี
ความจําเปนตองเปดใหบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด  ซ่ึงการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย   โดย “มูลฝอย” มีความหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อดวย ในการนี้องคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ของราชการสวนทองถ่ินท่ีอยูนอกเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ิน
อ่ืน หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดได เม่ือ 
  

 
(1) การนั้น... 
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(1) การนั้นจําเปนตองกระทํา และเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด และเปนประโยชนแกประชาชนในองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 (2) ไดรับความยินยอมจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และ  

 (3) ไดรับความยินยอมจากสภาแหงราชการสวนทองถ่ิน หรือสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหเปนไปตาม 
แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวมของประเทศตอไป             
ทานประธานครับ สภาฯ แหงนี้เคยไดรับทราบวาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือมากอสรางติดตั้งระบบเตาเผาขยะ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
ติดเชื้อนี่ก็คือขยะมูลฝอยท่ีมาจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลสาธารณสุข คลินิก สัตวแพทย 
ดังนี้อยูใน พ.ร.บ. สาธารณสุข ป 2535  ซ่ึงกอนหนานี้ ณ ปจจุบันนี้ยังไมมี การกําจัดขยะ 
มูลฝอยติดเชื้อนั้นตองเก็บแบบถูกลักษณะ คือตองมีรถเฉพาะ หองเย็น เปนแบบเฉพาะเลย
เพ่ือไมใหเชื้อโรคแพรกระจาย องคการบริหารสวนจังหวัดระยองก็เลยไดงบประมาณ 
153,600,000 บาท ก็ไดดําเนินการแลวเสร็จแลวในขณะนี้ตามสัญญา ตามระยะเวลา      
ท่ีดําเนินการ ขณะนี้ไดทดลอง test run เครื่อง โดยใชขยะจากโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยอง แตวาขยะในระยองของเราตามตัวเลขมีแควันละ 1.5 ตันตอวัน แตปริมาณมูลฝอย 
ติดเชื้อท่ีเราตองดําเนินการหนึ่งวันเราสามารถกําจัดได 3.6 ตันตอวัน เพราะฉะนั้นเรามี  
capability เหลือ ประกอบกับเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนี้ตอง run ตอเนื่ อง 
หมายความวาเราตองมีมูลฝอยติดเชื้อเก็บไวในหองเย็นแลวก็เผาไปเรื่อยๆ ทุกวันท้ังป        
ในหนึ่งปก็จะมาแผน shutdown เม่ือนั้นเม่ือนี้เหมือนการ run ทั่วไป เพราะฉะนั้นเม่ือเปน
ดังนี้เราสามารถรองรับขยะนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยองได ไมวาจะเปน ชลบุรี พัทยา จันทบุรี 
ตราด จังหวัดใกลเคียงเราสามารถรับไดแลวยิ่งเรารับขยะพวกนี้มาไดมากเทาไร ความคุมคา
ของงบประมาณท่ีไดมา การคืนทุน การกําจัดทุกอยางก็จะดีข้ึน เพราะฉะนั้นเราคิดวา       
เราจะตองรับขยะมูลฝอยติดเชื้อจากจังหวัดอ่ืนนอกเขตจังหวัดระยอง กฎหมายระเบียบ  
เขียนไววา ถาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองจะดําเนินการเรื่องนี้ มีสามอยางท่ีไดกลาว   
ไปแลว แตอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับทานคือ ตองผานสภาฯ แหงนี้ ใหความเห็นชอบรับรอง 
วันนี้จึงมีความจําเปนตองเอาญัตตินี้เขามา เพราะเราตองเตรียมพรอม เราตองพรอมรับกอน 
ทองถ่ินอ่ืนจึงจะมีมติของเขาวาเขาจะมาสงใหเรา เขาก็ตองไปเขาสภาของเขาวา ขยะติดเชื้อ
จากพัทยา ชลบุรี จันทบุรี ตราด เขาก็ตองมีความเห็นชอบของเขาวาใหมาท่ีระยอง เราตอง 
ตั้งรับ เราตองพรอมรับ เราก็เขาสภาฯ พรอมรับ เนื่องจากเปนผลดีเราจะเปนศูนยนะครับ 
แนนอนครับจังหวัดทุกจังหวัดทําไมได เพราะปริมาณขยะมันไมเพียงพอ ถาจังหวัดระยองทํา 
ชลบุรีทํา จันทบุรีทํา มันไมคุม เพราะฉะนั้นจะตองทําเปนศูนยรวมภาคตะวันออกอยูท่ีระยอง 
ปญหาก็คือวาทานสมาชิกฯ กับฝายบริหารตองเขาใจ เราเดินมาอีกกาวแลวนะครับ เราไมได
ทําขยะมูลฝอยชุมชน เราจัดการเรื่องขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงเปนระบบท่ีสมบูรณตาม 
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เทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุขและทางกรมควบคุมมลพิษ เราไดมาครบหมด เราทํา
ข้ันตอนมาครบ ผานกระบวนการประชาคมท้ังหลายท้ังปวงครบหมด รวมท้ังกอสรางก็เสร็จ
วันนี้เหลืออยางเดียวคือเราสามารถรับมูลฝอยติดเชื้อจากจังหวัดใกลเคียงได เราก็สามารถทํา 
Feed  ไดวาเราจะรับมาไดวันละเทาไหร เม่ือมีขยะเขามาก็จะมีหองเย็นเก็บไวมิดชิดนะครับ 
แลวก็คอยๆ ดําเนินการเผาไปเรื่อยๆ ทุกวัน ทุกชั่วโมง ไปจนถึงครบปหนึ่ง พอถึงปหนึ่ง ก็มา
วางแผน shutdown ก่ีวัน เพราะเปนเทคโนโลยีจากตางประเทศเราก็ไมสามารถดําเนินการ
เองไดครับ อบจ. เราไมมี Technician มาทําเรื่องขยะติดเชื้อไดครับ เราก็ตองจางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเปนผูบริหาร โดย อบจ. ก็ตองจางคาบริหารจัดการเปนตัน ตันหนึ่งเทาไร เรารับมา
เทาไร คาบริหารเทาไรจางเขาไป ท่ีเหลือก็เปนสวนท่ีอยูใน อบจ. เพ่ือพัฒนา ตอไปเม่ือ
ปริมาณขยะมากข้ึน เปน EEC เปนโรงพยาบาล เอกชน มีคลินิก สัตวแพทยตางๆ เพ่ิมมากข้ึน
เราก็ตองเพ่ิมเตาเผาติดเชื้อ และระบบเผาก็ไดผานความเห็นชอบจากนักจัดการสิ่งแวดลอม
ท้ังหลายผานหมดไดมาตรฐาน เพราะฉะนั้นผมเรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีฝายบริหารและ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองตองทํางานรวมกัน ถามีการออกมา  
คัดคานอีกทานก็ตองเปนปากเสียงแทนคนระยอง ตอนนี้เขาระบบท้ังหมดแลวครับ ใครท้ิง   
ท่ีไหนท่ีไมถูกทางตองไลใหเขามาอยูในระบบใหหมด โรงพยาบาลเล็กใหญ คลินิกเล็กใหญ 
ตองเขาระบบใหหมด ท่ีไปแอบท้ิงปนกับขยะชุมชนจะตองไมมี โรงพยาบาลเอกชนท้ังหลาย 
ท้ังปวง ตองเขามาท่ีนี่จัดการใหถูกวิธีท้ังหมด เราตองชวยกันจึงเรียนมาใหทานประธานสภาฯ 
และทานสมาชิกสภาฯ พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบตามท่ีกระผมไดเสนอญัตติไว 
ขอขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯผูทรงเกียรติ ทุกทาน ขออนุญาต
สอบถามเรื่องอัตราการกําจัดนั้น จะเทากับในจังหวัดระยองหรือไมคะ  หรือวาเราตองกําหนด
อัตราข้ึนมาใหม ขอขอบคุณคะ    

นายปยะ ปตุเตชะ   เดี๋ยวเราตองออกขอบัญญัติอีกครั้งนะครับ แลวขอบัญญัติก็มาพิจารณากันวาเรท  
นายก อบจ. การกําจัด คาขนสง ระยะทางใกลไกล ออกมาเปนขอบัญญัตินะครับ ซ่ึงเรากําลังจัดทําอยู   

แตวาข้ันแรกผานเรื่องความเห็นชอบ คราวหนามาผานขอบัญญัติ พอผานขอบัญญัติก็จะครบ
ทุกดานครับ ขอขอบคุณครับทานประธานฯ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ  
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทาประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร 
ประเด็นกรณีญัตตินี้นะครับ ก็เปนเรื่องนาสนใจเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจง 
เปนการจัดการเผาขยะติดเชื้อ โดยญัตตินี้ใหความเห็นชอบเพ่ือรับขยะจากตางเขตทองถ่ิน
ตางจังหวัด ฝากเปนขอคิดนะครับ วาระบบท่ีไดนําเสนอผมเชื่อม่ันและม่ันใจวาเทคโนโลยีท่ีจะ 
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ใชในการจัดการนั้น คงเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสะอาด คิดตอไปถึงเรื่องระบบขนสง  
ฝากเปนแนวคิดวาระบบขนสงจากพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีตองเดินทางใชเสนทางบนถนน บนเสนทาง
จราจรรวมกับถนนอ่ืนกับรถอ่ืนๆ ก็มีความเปนหวงวาการขนสงนั้นระบบการควบคุมจะมี
ปญหาหรือไม ฝากเปนขอคิดไว แลวระบบการขนสงนั้นมีหนวยงานเฉพาะท่ีรับขนสงหรือเรา
ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถท่ีจะรับไดจาก
ท่ีอ่ืน เราจะดําเนินการขนสงเองหรือไม หรือวาทางทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีจะมาสงใหเราดําเนินการ
เรื่องขนสง ก็คิดเปนหวงไปถึงอุบัติเหตุมีการชนพลิกคว่ําจะมีปญหามากหรือไม แตโดยระบบ
หรือโดยหลักการแลวตองผานสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบจัดดําเนินการตอไป ในหลักการนั้น       
โดยสวนตัวเห็นชอบนะครับ ท่ีจะมีระบบท่ีเปนมาตรฐานท่ีไปในชองทางเดียวกัน ฝากไปถึง
อนาคตขางหนาวาหากออกขอบัญญัติเรื่องการจัดเก็บคาบริการ รวมถึงคาขนสงดวยครับ    
ขอฝากไวครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ทานนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน ระบบจัดเก็บเปนรถเฉพาะ  
นายก อบจ. เปนหองเย็น มีมาตรฐาน เปนมาตรฐานตางหากไมใชแบบรถขยะท่ีทานเห็น มีระบบเซฟตี้

ถูกตองครบถวน เรานาจะมีอยูจํานวน 2 คัน ในปงบประมาณท่ีไดมา แตทองถ่ินอ่ืนท่ีจะมาสง
เราเขาก็ตองมีมาตรฐานเดียวกัน ถาเขาไมมาสงเรา เราก็มีรถของเราไปรับขยะมา แตสะดวก
ท่ีสุดเราตองมีความพรอมทุกดาน ท่ีจะมาดําเนินการ จึงขอเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ  
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมครับ 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน...... 21......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการเก็บขนและ 

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง           
โปรดยกมือข้ึน 

  สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย
ติดเช้ือของราชการสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีอยูนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง       

เห็นชอบ        จํานวน ......19....คะแนนเสียง 
    ไม เห็นชอบ     จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จํานวน .......2......คะแนนเสียง 
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13.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบ งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2  
นายก อบจ.  แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 
รองนายก อบจ.คนท่ี2 ผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติ    

เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตอง        
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังนี้  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

   - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการโครงการกอสรางพัฒนาศูนยบริการการ
พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง  ระยะท่ี 2  จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ
 ขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับญัตตินี้นะครับ ตองเรียนทานสมาชิกฯ วาในระเบียบวาระท่ี 6 เราได
มีการโอนงบประมาณประจําป 2560 โดยโอนลดสามโครงการ ก็เปนโครงการถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็กสายซอยเนินหลุมถาน โอนลดมา 10,890,000 บาท แลวก็โอนลดจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน และโอนลดโครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต     
สายซอยสมปรารถนา  ท้ังสามโครงการนะครับ ก็มาตั้งอยูท่ีโครงการพระราชดํารินะครับ ซ่ึงเดิม
ในงบประมาณท่ีตั้งเอาไว 8,886,000 บาท จะไดแคระบบไฟฟา ถนน แลวก็การปรับบริเวณโดยรอบ 
ขยายทอประปาหลัก แตหลังจากท่ีเราโอนสามโครงการนี้ ทําใหโครงการนี้มีงบประมาณเพ่ิม 
เปน 23,606,000 บาท ท่ีเราจะไดเพ่ิมคือระบบการตอเติมอาคาร กอสรางลานจอดรถ และ 

งานกอสราง... 
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งานกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพรอมวางทอ คือเราไดปริมาณงานเพ่ิมข้ึน กระผมจึงขอ
อธิบายใหทานสมาชิกฯ ประกอบการอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ  
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมครับ 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....19.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ประกอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติ           จํานวน ......17....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ....... -.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จํานวน .......2......คะแนนเสียง 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ขอเชิญ สบจ.เจษฎา  สุนทรเวชพงษ 
ประธานฯ  

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ครับกระผมนายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ      
ส.อบจ. เขต 3 อําเภอแกลง มีเรื่องท่ีจะแจงในท่ีประชุมจํานวน 2 เรื่อง เรื่องแรก ฝากไปยัง
กองชางครับ ถนนเสนท่ีจะเขาอําเภอแกลง ตรงหัวสะพานวังหวาท่ีเราจะเขาอําเภอแกลงจะมี
สะพานอยูตรงเข่ือนคลองวังหวานะครับ  มันทรุด ซ่ึงเปนถนนของ อบจ. ระยอง ก็อยากจะให
ทานสงคณะชางท่ีรับผิดชอบอยู ไปชวยดูท่ีคอสะพานมันทรุด สวนเรื่องท่ีสอง ผมขอมานาน
แลวนะครับ ยางมะตอยถุง นี่ก็จะเขาหนาฝนอีกแลวไมทราบวาทางเราไดจัดซ้ือมาหรือยังครับ 
ถาจัดซ้ือมาแลวขอความรบกวนแจงดวยนะครับ เพราะวาจะไดเอาไปดําเนินการซอม     
ถนน อบจ. ของเราท่ีมันพังเปนหลุมเปนบอนะครับ ถาเราไมไปซอมชาวบานก็ขอใหเราทําใหม
ซ่ึงเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ ซ่ึงถาเราไปปะใหก็คงจะใชตอไดอีกเยอะครับ ซ่ึงงบประมาณ
เอาไปทําอยางอ่ืนไดอีกครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน ขอเชิญ ผอ.กองชางครับ 
รองประธานสภาฯ(1)  
ประธานฯ  

นายนุกูล  นาคะเกตุ กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน ขณะนี้ทางกองชางได  
หัวหนาฝายกอสรางฯ จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จไวประมาณ 3,000 ถุงครับ ขณะนี้พรอมแลวครับ และถนนเสน 
รักษาราชการแทนผอ.กองชาง ท่ีวาคอสะพานชํารุด ทางกองชางจะสงชุดไปซอมครับ ขอบคุณครับ 

นายอดุลย นิยมสมาน มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ(1) ถาไมมี เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ประธานฯ จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561  

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ  ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕๖1 ตามท่ีสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง  
สมัยวิสามัญ สมัย ท่ี 1  ประจําป ๒๕๖ 1 มีกําหนด 7 วัน  ตั้งแตวันท่ี  18 เมษายน 2561   
เปนตนมานั้น บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ได พิจารณาเรื่องใน กิจการวงงาน
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจ   
ตามความในมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน  
จังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัย ท่ี 1  ประจําป ๒๕๖ 1  ตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน 2561     
เปนตน ไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ  วันท่ี 23 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖ 1        
ลงชื่อนายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

นายอดุลย นิยมสมาน ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม เพ่ือสรางสรรค 
รองประธานสภาฯ(1) ความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน  
ประธานฯ กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ใหเกิดประโยชนสูงสุด แกพ่ีนองประชาชน          

และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพ แตความสุข ความสมหวัง                 
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.     

 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)              ผูตรวจรายงานการประชุม  
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 


